
 
 
 
 
 
 
 
  

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันจัดการต้อนรับ  

 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
 

 วันน้ี (29 มิ.ย. 54) ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. Ms. Kristie Kenney (คุณคริสต้ี เค็นนิ)   

เอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย พร้อมคณะ 8 ท่าน  ประสงค์จะมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อีกทั้งมีกําหนดการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรม

อเมริกัน   ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันขอเชิญท่านเพ่ือเป็นเกียรติและให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ตามวันและเวลาดังกล่าว         
  

  ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เชิญหวัหน้าหน่วยราชการ 
 และคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ 
 

 

  
 

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)  ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพ่ือให้รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย

สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  มีความถูกต้องและจัดทําเป็นเล่มอย่างสมบูรณ์ได้ทันต่อเวลา  พร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553  และรองรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม  จึงขอเชิญหัวหน้า

หน่วยงานประชุมในวันนี้ (29 มิ.ย.) เวลา 13.00 น.  ส่วนคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง

มหาวิทยาลัยฯ เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

ปีที่ 40  ฉบับที่  23 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

วันน้ี (29 มิ.ย. 54 ) เวลา11.00-14.00 น.ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

จัดประชุมการเขียนแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อย  เร่ือง  “การศึกษาและการพัฒนาระบบการป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัยและแผ่นดินเล่ือนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”  มีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับชื่อ

แผนงานวิจัย จุดประสงค์ของแผนงานวิจัย จุดประสงค์ของโครงการวิจัยย่อย วิธีการวิจัย  และการเขียนโครงการวิจัย

ย่อย ตามแบบฟอร์มของ วช.   จึงขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจแผนงานวิจัย “การศึกษาและการพัฒนาระบบการ

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและแผ่นดินเลื่อนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช”ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน   

ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์      
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นโยบายพรรครักประเทศไทย 

 เม่ือทุกพรรคต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ได้เข้าไปบริหารประเทศ  ได้สัมปทานประเทศไทย  ผลประโยชน์

มหาศาลนี้  ต้องมีคนตรวจสอบ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เกิดมาทุกยุค  ทุกสมัย  ทุกรัฐบาล พรรครักประเทศไทย

ขอเสนอตัวเป็นฝ่ายค้านเพ่ือตรวจสอบการทํางาน  ติดตามนโยบายต่าง ๆ ที่บรรดานักการเมืองให้คําม่ันสัญญาเม่ือ

ได้เข้าไปบริหารประเทศ  ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

 

นโยบายพรรคพลังชล 

 มีส่วนร่วมด้านการเมือง กระจายอํานาจ พัฒนาการเกษตร  อุตสาหกรรม – ส่งออก การท่องเท่ียว 

เศรษฐกิจพอเพียง  สถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต  บริการสาธารณสุข  การกีฬาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา

ของสังคม  ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณภาพครูพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาระบบโลจิสติกส์  บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา  พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

นโยบายพรรคประชาธรรม 

 พรรคประชาธรรมมีความมุ่งม่ันสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและ

ความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดํารงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทย

อย่างมีศักดิ์ศรี 

 

นโยบายพรรคดํารงไทย 

 นโยบายแร่งด่วนอันดับท่ี 1 คือการเร่งแก้ไขหน้ีของเกษตรกรโดยใช้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูกอบกู้เกษตรกร

และเพ่ิมราคาประเมินที่ดิน เพื่อเพิ่มราคาทรัพย์สินและเพ่ิมทุนภาคครัวเรือนเกษตรกรและประกันราคาข้าวเปลือก 

ขั้นตํ่า ตันละ 19,000 บาท นโยบายเร่งด่วนอันที่ 2 คือการตั้งกองทุนคุ้มครองสุขภาพคนยาก ยามเจ็บป่วยเข้า

โรงพยาบาลจะได้รับเงินคุ้มครองวันละ 300 บาท จนหายเจ็บป่วย นโยบายเร่งด่วนอันดับที่ 3 คือ การเร่งแก้ไขปัญหา

ของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคดํารงไทยจะยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินทันที เพื่อคืนอิสรภาพและความสงบสุข

ร่มเย็น ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flagship และเข็มมุ่ง  (ต่อจากหน้า 3) 
 

ปรับปรุง/ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและจะนําเสนอข้อบังคับฯที่มีอยู่

แล้วในเว็บของสภาคณาจารย์ฯ เป็นต้น 
วกมาเรื่อง Flagshipและเข็มมุ่ง ปีงบประมาณ 2555 ทั้ง 4 ลําอีกที คือ การเปน็มหาวิทยาลัยช้ันนําใน

ภูมิภาคหนึ่ง การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หนึง่ ความเปน็เลิศทางศิลปวัฒนธรรมหนึง่ และการเป็นผู้นํา

การพัฒนาท้องถิ่นหนึ่ง ท่านอธิการบดีให้ความมั่นใจอย่างเต็มที ่ หากทุกคนทั้งกัปตนั ผู้ช่วยกปัตันและ

ผู้โดยสารได้ร่วมด้วยช่วยกัน คงไม่เหมือนกับกรณีทีท่่านดร.ไกรเดช ไกรสกุล เขียนไว้ในมหาชัยสาร(23มิ.ย.) 

ว่า...ท่านผู้โดยสารโปรดทราบๆ ขณะนี้เครื่องบินของเราบินด้วยความเร็วสูงมาก... แต่เราหลงทางเสียแล้ว!!! 

เพราะนัน่มนัเรือบิน(Jetplane)  แต่นี่มนัเรือเฉยๆ (ship) รับรองไม่เร็วจนเกินไป จนทําให้เกิดการล่มหรือหลง

ทางได้อย่างแน่นอน คงถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกนัทุกคนครบัทัน่ 
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 ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน ๆ  เพราะทราบว่าหลังจากประชุมแล้วคืนนั้นท่านอธิการได้นําข้อเสนอแนะที่ยัง

ร้อนๆอยู่ นําไปพิจารณาปรับปรุงเสริมแต่ง ณ ห้องทํางานตึกอธิการบดี จนถึงตี 2 ก็ต่อด้วยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในเช้าวันรุ่งข้ึน  ( 24 มิถุนายน) ชนิดที่เรียกว่าหามรุ่งหามคํ่ากันเลยทีเดียว นับถือ ๆ ส่วนเรื่องตี

เหล็กร้อนๆของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (และพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ก็คือการเสนอ

กรอบงบประมาณตามกลยุทธ์แผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหมายว่าเมื่อสภา

คณาจารย์ฯซ่ึงมีมาตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 มาตรา 23 ก็ควรได้รับการบํารุงรักษา

เหมือนกับสภาอ่ืนเช่น  สภามหาวิทยาลัย (มาตรา 16)  สภาวิชาการ(มาตรา 20)  จริง ๆแล้วไม่รู้ว่าสภา

คณาจารย์ฯจะทํางานแบบจัดเต็ม จัดหนักไปหรือเปล่า คือจะทําให้สําเร็จด้วยความสะดวกรวดเร็วไปเสียทุกๆ

เรื่องไม่ว่าการบริหารงานบุคคล การศึกษาต่อ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การปรับเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราวที่

น้อยกว่าค่าแรงข้ันต่ํา   การสร้างความสมัครสมานระหว่างอาจารย์เก่าอาจารย์ใหม่  รวมทั้งจะช่วยแก้ไข / 

 การประชุมครั้งน้ีท่านอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดี 2 ท่านด้วยคือรองฯวิมล ดําศรี(รองบริหาร)

และรองฯจุติพร อัศวโสวรรณ(รองวิชาการ) ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาเศษ 

จุดประสงค์คือขอให้สภาคณาจารย์ได้ให้ความเห็นเสนอแนะเก่ียวกับร่างมาตรการแนวปฏิบัติและโครงการ

ตามFlagshipและเข็มมุ่งรวมทั้งแผนกลยุทธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2555 – 2559 เมื่อท่าน

อธิการฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ได้เกริ่นนําให้ทราบวัตถุประสงค์แล้ว ก็ถึงคราวเปิดให้แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ประเดิมด้วยผศ.ดร.เกศริน มนูญผล ซ่ึงภาษาแม่ค้าบอกว่า เดิมได้ดีทีเดียวชนิดที่

เรียกว่า เพ้ียงหมวย  ซ่ึงท่านรองฯ วิมลได้บันทึกความคิดเห็นของแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดยิบ กระบวนการ

ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ส่วนใครจะเป็นคนสุดท้ายในการให้ความเห็นก็จําไม่ได้เสียแล้ว เพราะเวลาล่วงเลยมาถึง   

2 ทุ่มกว่าจึงได้ปิดการประชุม 

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน ณ ห้อง

ประชุมยันต์ทอง หอสมุดช้ัน 6 เร่ิมประชุมเวลา 13.30น.ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.วิชิต สุวรรณโนภาส 

ประธานกรรมการ อ.สุชาติ  ปิยะกาญจน์ รองประธานฯ  คุณจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ รวมกรรมการอีก 18 ท่านดังน้ี  อาจารย์ชัชวาล รัตนพันธุ์  อ.วิเชียร ทองสิน  อ.โชติวัติ ชนะกาญจน์   

อ.วสันต์ หาญณรงค์  อ.วิชิต  จรุงสุจริตกุล  อ.สุชาต วิสุทธิพันธ์  อ.โสภณ ชุมทองโด  อ.อุดม ทิพย์รักษ์   

ว่าที่ ดร.เบญจพร ชนะกุล  ดร.จิต นวนแก้ว  ผศ.ดุสิต หวันเหล็ม ผศ.วรรณชัย  พรหมเกิด  ผศ.ศุภมาตร ปาลรังษี  

ผศ.สืบพงค์ จินดาพล  ผศ.สุภาพ บุญเรือง ว่าที่ ผศ.ดร. สุชาดา การะกรณ์  ผศ.ดร.เกศริน  มนูญผล และ 

ผศ.ดร.บํารุง ศรีนวลปาน  ย่อหน้าน้ีเป็นการเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้เพ่ือทราบอีกครั้ง ต้องขออภัยใน

ความเยิ่นเย้อ ความล่าช้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

อุดม  ทิพย์รักษ์                                                                                                         

 

Flagship และเข็มมุ่ง 
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บรรณาธิการมหาชัยสาร  ผศ.ดร บํารุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างสาน           

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ  จุลทับ,   นางณัชฌา  นนทโชต,ิ  

พิสูจน์อักษร  อัดสําเนา  นายก้องภพ ปรีชาชาญ 

 

สุดท้าย  แจ้งประชาสัมพันธ์นิดหน่อยกับน้องน้อยของเราอีกคน คุณมณฑารัตน์  ชูพินิจ ผู้มากไปด้วย

ความมีจิตบริการมวลชนอย่างเต็มรูปเต็มร้อย  คาดการณ์เบื้องต้นว่าน้องหนูจะอยู่เป็นโสดเหมือนต้นยางพารา 

และพวกเราอีกหลายคนที่ละแวกหน้าเขาน้ี (รวมตัวเองด้วย)  แต่ไหงเลยถึงได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัววิ่งเข้าประตู

วิวาห์แบบไม่คิดชีวิต  หลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องโอ่ง  น้องส้ม  หรือแม้แต่ ผศ.ละออง  แก้วเกาะจาก  รวมถึง ผศ.

ยินดี เจ้าแก้ว พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเสียดาย  วิ่งหาขอนไม้ไม่ทันจะไล่ตีน้องหนูให้นั่งพับเพียบเพราะไม่อยากให้

แตกแถว  แต่นี่ละนะคนเราเกณฑ์เนื้อคู่ถึงมาแล้ว  เอาช้างพังและพลายมาฉุดก็ไม่อยู่  ดังนั้นส่ิงที่ทําได้คือต้อง

ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างถ้วนหน้าจ้า...แล้วไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสด้วยนะเจ้าคะ  พร้อมซองที่มีเน้ือ   

ในด้วย  แอ่น  แอน  แอ้น                                                                 - ไม้เสียบ รีเทิร์น 54- 

อีกสักข่าวละกัน  กับการประกันคุณภาพของศูนย์ภาษา ผศ.สมพร  เรืองอ่อน  และทีมงามที่ล้วนแล้วแต่

เข้มแข็ง  ไปด้วยน้ําหนัก(อาจารย์พัชรินทร์ โสมปาน)  และมีน้ําใจ อ.แน่งน้อย  แสงเสน่ห์ และคนอื่น ๆ  ได้ข่าวว่า

เครียดมาหลายวันกับการรวมดัชนีช้ีวัด  จนตอนน้ีแล้วเสร็จสมบูรณ์  ไม่รู้ไปเล้ียงปลอบใจกันบ้างอะป่าว   

ขอยืนยันนะจ๊ะ ผอ.  ว่าตอนร่วมงานไม่ต้องชวน  แต่ตอนเล้ียงต้องบอกไม้เสียบจะไปร่วมให้กําลังใจอย่างพร้อม

เพรียง  อย่างไรก็ตามอย่าใช้งานทีมงานให้มากไปนะเจ้าคะ  เพราะมัวยุ่งกับการรวมดัชนีช้ีวัดให้กับหน่วยงาน  แต่

ไม่มีเวลาหาดัชนีช้ีวัดให้ตัวเอง  น้องน้อยของเราจะไม่มีเวลาดูแลหัวใจ  แล้วจะปล่อยเลยไปอย่างไม่สามารถหวน

กลับเหมือนไม้เสียบ น่าสงสารอะ 

ข่าวต่อมา   อุ่นเคร่ืองกับส่ิงดี ๆ   ที่มีมาหลายเดือนแล้วล่ะ  แต่กระแสก็ยังอบอวลอยู่โดยตลอด  กับ

ความชื่นชมยินดีกับนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด  ทราบข่าวมา

ว่าคนที่ดีใจมากที่สุดคือ รองอธิการฝ่ายวิจัย  ผอ.สํานักวิจัย และทีมงาน  จนถึงขนาดว่าต้องข้ึนคัดเอาท์เพื่อให้

ทุกคนได้รับทราบกันอย่างถ้วนหน้า  ไม้เสียบฯ  แอบติดตามข่าวมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เห็นว่า คัดเอาท์ข้ึนตรงไหน  

วันดีคืนดีได้มีโอกาสข้ึนไปชั้นสองตึก วจก. (หลังเก่า) ชัดเจนเลยครับ เห็นแล้วคัดเอาท์ สุดหรูบูชาชูผู้ทําคุณงาม

ความดี  ติดอยู่อย่างย่ิงใหญ่สวยงามข้างศูนย์วิทย์ฯ  นี่ละน้าคนไม่มีวาสนาเดินติดดินไม่มีโอกาสได้ชื่นชม  

นอกจากจะได้ขึ้นไปบนตึกหรือยอดไม้ถึงจะได้เห็นบารมีและพลอยชื่นชมยินดีกับท่าน แอ่น แอน แอ้น 

  ข่าวแรก  เป็นเร่ืองน่าสนใจของบรรดานักวิชาการที่ต้องพัฒนางานควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์การศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  เร่ิมต้นด้วยรองวิชาการ ผศ.จุติพร อัศวโสวรรณ ขยับขยายตัวเองเป็น

จุดเร่ิมต้นรับกระแสการพัฒนาคุณภาพของการเรียนเพ่ือต้อนรับอาเซียน  โดยได้เชิญเลขาธิการอุดมศึกษาให้มา

เป็นวิทยากรทําความเข้าใจกับเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่หน้าเขาให้รับทราบเพื่อเตรียมกระแสความเปล่ียนแปลงใน

ระดับอินเตอร์  โครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีในวันพุธช่วงบ่าย  การเร่ิมต้นดีบรรยากาศการพัฒนาต้อง

ติดตามมาในโอกาสต่อไปแน่นอนครับผม 

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจําวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันแรม 13  คํ่า 

เดือน 7 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเซ้าหน่อยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    

 


